



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดเป็นอาคารควบคุมภาครัฐตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องจัดให้มีการจัดการพลังงานในหน่วยงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและส่งผลให้ลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน และจะพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีเป้าหมายลดใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจัดทำมาตรการ แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมพร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกคน ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน และทำการปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานพร้อม ทั้งกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม การจัดการกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินการตามแผนที่กำหนด
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา